



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มประสานราชการ โทร. ๑๓๓๑-๑๓๓๒

ที่ กษ ๐๖๐๑/ว ๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ

เรียน

ด้วยสำนักงานเลขาธิการกรม จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของหน่วยงานภูมิภาค รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรับฟังความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคจนถึงระดับอำเภอ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกำหนดจัดสัมมนาฯ จำนวน ๔ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ หน่วยงานราชการภูมิภาค พื้นที่เขต ๓,๔ สถานที่จัดสัมมนาฯ ในพื้นที่เขต ๓

รุ่นที่ ๒ หน่วยงานราชการภูมิภาค พื้นที่เขต ๕,๖ สถานที่จัดสัมมนาฯ ในพื้นที่เขต ๕

รุ่นที่ ๓ หน่วยงานราชการภูมิภาค พื้นที่เขต ๘,๙ สถานที่จัดสัมมนาฯ ในพื้นที่เขต ๙

รุ่นที่ ๔ หน่วยงานราชการภูมิภาค พื้นที่เขต ๑, ๒, ๗ สถานที่จัดสัมมนาฯ ในพื้นที่เขต ๒

จึงขอส่งแบบสำรวจ เพื่อขอให้หน่วยงานพิจารณากลับกรองประเด็นปัญหา และรายละเอียดของแต่ละปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่หน่วยงานเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการปฏิบัติงาน โดยแยกประเด็นกลุ่มปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านบริหาร ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ด้านการผลิตสัตว์ ด้านการทำงานตามนโยบายกระทรวง/นโยบายกรม และปัญหาอื่นๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละประเด็นปัญหา เพื่อจะได้ประมวลผลนำไปใช้ในการสัมมนาฯ ทั้ง ๔ รุ่น และพิจารณาหาแนวทางดำเนินการ/ แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคต่อไป (สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โปรดส่งและรวบรวมแบบสำรวจของอำเภอ/เขตพื้นที่ ในสังกัด เพื่อส่งกลับคืนสำนักงานเลขาธิการกรมด้วย)

ทั้งนี้โปรดส่งแบบข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการกรมภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุมสัมมนา โดยสามารถส่งทาง e-mail : secretary2@dld.go.th หรือหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๑๐ ส่วนกำหนดการและสถานที่ในการสัมมนาฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

เลขาธิการกรม

(สำเนาส่ง ปศุสัตว์เขต / ปศุสัตว์จังหวัด / ปศุสัตว์อำเภอ/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร/ปศุสัตว์พื้นที่๑-๑๔)

แบบสำรวจปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติราชการ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ สำนักงานปศุสัตว์เขต.....

ที่	กลุ่มปัญหา	รายละเอียดของปัญหา	ข้อเสนอแนะ
1	ปัญหาด้านบริหาร บุคลากร/งบประมาณ/ โครงสร้างองค์กร/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ฯลฯ		
2	ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ โรคระบาด/ห้องปฏิบัติการ ด้านโรค/วัคซีน/เวชภัณฑ์/ มาตรฐานฟาร์ม/การสร้างเขต ปลอดโรค/การเคลื่อนย้ายสัตว์/ การบังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ		
3	ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและ ยาสัตว์/การควบคุมอาหารสัตว์/ การควบคุมยาสัตว์/การบังคับใช้ กฎหมาย/โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ		
4	ปัญหาด้านการผลิตปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์/อาหารสัตว์/ ผสมเทียม/การส่งเสริม ฯลฯ		
5	การทำงานตามนโยบายของ กระทรวง เกษตรแปลงใหญ่/ปศุสัตว์ อินทรีย์/โคเนื้อสร้างอาชีพ ฯลฯ		
6	ปัญหาด้านอื่นๆ		

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด เพื่อสำนักงานเลขานุการกรมจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดประชุม